

ĐẢNG BỘ HUYỆN GÒ QUAO  
ĐẢNG ỦY Y TẾ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
Gò Quao, ngày 26 tháng 02 năm 2021

\*

Số: 02-CV/HU

Về việc chỉ đạo triển khai Công văn  
số 50-CV/HU, ngày 27/01/2021 của Huyện ủy

**Kính gửi:** - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Y tế;  
- Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số: 50-CV/HU về việc chính chỉnh sinh hoạt chi bộ (gửi kèm Công văn số: 50-CV/HU của Huyện ủy).

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu Bí thư chi bộ triển khai Công văn số: 50-CV/HU của Huyện ủy đến tất cả đảng viên trong chi bộ.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy (qua đ/c **Hồ Văn Chính** Đảng ủy viên phụ trách công tác Tổ chức).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



Lưu Văn Hiền

\*

Số 50-CV/HU  
*V/v chấn chỉnh sinh hoạt chi bộ*

*Kính gửi:* Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, các cấp ủy, chi bộ đã tổ chức triển khai theo nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương khá nghiêm túc và bước đầu có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, qua theo dõi, nắm tình hình, nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế đó là: một số cấp ủy cơ sở và chi bộ nhận thức về công tác chuẩn bị, các bước tiến hành và nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu; việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chưa bảo đảm đầy đủ các nội dung theo yêu cầu Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; có nơi chưa tổ chức tốt việc sinh hoạt chi ủy định kỳ theo quy định; việc chuẩn bị báo cáo chưa đảm bảo đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn; chưa thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ; tỷ lệ đảng viên vắng mặt còn cao; việc ghi chép biên bản cuộc họp chưa đầy đủ, rõ ràng...

Để tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ bảo đảm đầy đủ, đúng nội dung và nâng cao chất lượng theo tinh thần Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở và các chi ủy chi bộ tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

### **1. Về công tác triển khai quán triệt**

Đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai, quán triệt cho các cấp ủy viên và đảng viên nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung và các bước sinh hoạt chi bộ đã được chỉ ra trong Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Từng đảng viên, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên và đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải nắm chắc, đầy đủ các bước và nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Qua đó, đề cao trách nhiệm, nêu cao vai trò gương mẫu chấp hành tốt các nguyên tắc, quy định trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy.

**2. Về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ được quy định tại điểm 2.1, Mục II, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương**